



ข่าว สกอ.

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ

Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/สังคม-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 4 เมษายน 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10056

หน้า: 15(ล่างขวา)

Col.Inch: 21,69 Ad Value: 31,450.50 PRValue : 94,351.50
หัวข้อข่าว: จีสกอ.สร้างเกณฑ์'ม.รัฐ-เอกชน'เท่าเทียม

จีสกอ.สร้างเกณฑ์'ม.รัฐ-เอกชน'เท่าเทียม

อธิการบดี ม.หอการค้า จีสกอ.ปรับบทบาทจากกำกับดูแลเป็นผู้ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัย เลิกสองมาตรฐาน เน้นปรับพ.ร.บ.สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 กำหนดกฎเกณฑ์ สร้างแนวปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ

ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) กล่าวว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเอกชน ถือเป็นกลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลในการ ผลิตบัณฑิต ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ม.เอกชนผลิตบัณฑิต ออกสู่สังคม วิชาชีพไปแล้วหลายแสนคน และในการผลิตบัณฑิตไม่ได้ใช้งบจากรัฐบาล หรือภาษีของประเทศ ถือเป็นภาระประหยัด งบประมาณของรัฐบาลและประเทศ แต่เมื่อ

มองเรื่องของการกำกับดูแล กลับพบว่าหน่วยงานของรัฐบาล อย่าง สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยในส่วนของ ม.เอกชน ไม่ได้มีแนวทาง หรือข้อกำหนดที่ เอื้อให้ ม.เอกชน ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ แถม เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐจะเห็นได้ว่ามี ข้อกำหนดหลายเรื่องมีลักษณะสองมาตรฐาน อุ่มม.รัฐ แต่กีดกันการพัฒนา ม.เอกชน และ สกอ.ก็ยังไม่เข้าใจการกำกับดูแล ม.เอกชน

"ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การกำกับดูแลของสกอ.ต้องเปลี่ยนตามให้ เท่าทันยุคสมัย ต้องมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ไม่ใช่เอาแต่กำกับดูแล เช่น ควรมี การส่งเสริม เปิดกว้างให้ ม.เอกชน สามารถ ไปเปิดหลักสูตร ความร่วมมือในต่างประเทศ

ได้ไม่ใช่พอทราบว่ามีไทยจะไปเปิดหลักสูตร ต่างประเทศก็จะสร้างกฎหมาย ขอบบังคับควบคุม เพราะการไปเปิดหลักสูตรในต่างประเทศได้นั้น มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามกรอบของประเทศ นั้นๆที่ได้รับมาตรฐานอยู่แล้ว

สกอ.ควรเปลี่ยนบทบาทของตนเอง สร้างกลไกกำกับดูแลที่เอื้อประโยชน์ให้ กับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ สำหรับ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 นั้น อยากให้กำหนดกฎเกณฑ์เอื้อประโยชน์ หรือมีแนวปฏิบัติต่อ ม.เอกชน เช่นเดียวกับการกำกับดูแลของรัฐ เพราะตอนนี้กฎหมาย ควบคุมระหว่าง ม.รัฐ และ ม.เอกชน มีความไม่เท่า เทียมกัน ทั้งที่ ม.เอกชนมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ จัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เช่นเดียวกับ ม.รัฐ" ดร.เสาวนีย์กล่าว